

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์โดย ไม่ได้รับอนุญาต	การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาตตาม ขั้นตอนของทาง ราชการให้ถูกต้อง	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้โดยไม่ขออนุญาต - การไม่ทราบขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ				✓		- ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุก ครั้ง - กำหนดขั้นตอนการ อนุญาตใช้ทรัพย์สินของ ราชการให้ชัดเจน และ แจ้งเวียนให้ทราบ	จำนวนเรื่องการ รายงานการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต
๒.	นโยบายไม่รับ ของขวัญ และ ของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	การรับของขวัญ และของกำนัล ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่	ประชาชนผู้มา ติดต่อขอรับ บริการมีการให้ หรือยอมจะให้ ของขวัญ และของ กำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อตอบ แทนในการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่	- ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการมี การให้หรือยอมจะให้ของขวัญ และ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทน ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มากขึ้น - เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักหรือเกิด ความเกรงใจ	- ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ ให้หรือการรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓			✓		- การให้ความรู้ถึงการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนจาก การปฏิบัติหน้าที่ - มีการประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยผู้บริหารท้องถิ่น - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม ติดตาม การ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ ของขวัญ และ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง :
ชื่อผู้รายงาน :

ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
นายปิยะ อินทะเกตุ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักปลัด